

ỦY BAN NHÂN DÂN
Tỉnh Bắc Kạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 10 /2002/CT-UB

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 6 năm 2002

CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Trong những năm qua công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể xã hội quan tâm chỉ đạo do đó đã thu được một số kết quả nhất định, bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định dân sự của Tòa án, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội.

Tuy nhiên, công tác thi hành án dân sự vẫn còn một số tồn tại như: số bản án, quyết định dân sự chưa thi hành được còn chiếm tỷ lệ cao; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, thường xuyên; một số cán bộ chấp hành viên năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1/ Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh kiện toàn về tổ chức và chỉ đạo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã đi vào hoạt động hiệu quả nhằm tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan thi hành án với các cấp, các ngành, đẩy nhanh tiến độ thi hành án, tạo sự chuyển biến cơ bản trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

2/ Đài PT-TH tỉnh, Báo Bắc Kạn, Sở Văn hoá - Thông tin & TT dành thời lượng phát sóng, đăng tải và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác thi hành án, Hội đồng PHCTPBGDPL của tỉnh thực hiện tốt chức năng của mình trong việc phổ biến pháp luật về thi hành án, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức Nhà nước và nhân dân trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

3/ Giao Sở Tư pháp chủ trì thực hiện tốt các công việc sau:

Củng cố, kiện toàn tổ chức của cơ quan thi hành án dân sự, đảm bảo số lượng và trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức chính trị của đội ngũ chấp hành viên.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ quan thi hành án trong lĩnh vực thực hiện quy chế dân chủ với dân trong quá trình giải quyết việc thi hành án, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu dân.

Báo cáo Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh về các vụ việc gặp khó khăn, vướng mắc trong thi hành án để kịp thời xem xét, chỉ đạo và có biện pháp giải quyết.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo về thi hành án, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Chỉ đạo cơ quan thi hành án tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại án tồn đọng, đồng thời có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành án.

4/ Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt các công việc sau:

Trực tiếp chỉ đạo công tác thi hành án dân sự địa phương, chỉ đạo cơ quan hữu quan, các đoàn thể và UBND cấp xã phối hợp, hỗ trợ cơ quan thi hành án đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự địa phương.

Chỉ đạo Đội thi hành án xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn đối với Chủ tịch UBND, cán bộ Tư pháp xã, phường, thị trấn về nội dung Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg và các văn bản pháp luật hướng dẫn chuyển giao các vụ việc cho UBND cấp xã trực tiếp đơn đốc, thi hành.

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời tiếp nhận hồ sơ chuyển giao việc thi hành án có giá trị dưới 500.000 đ (lập kế hoạch, phân công cán bộ, mở hồ sơ, sổ sách, tạo điều kiện làm việc.....)

Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện trách nhiệm đơn đốc thi hành án theo quy định tại Thông tư số 05/2002TT-BTP ngày 27/02/2002 của Bộ Tư pháp, Thông tư liên tịch số 15/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 08/02/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

5/ Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, Công an các xã, phường, thị trấn tăng cường thực hiện tốt công tác bảo vệ, đặc biệt là đảm bảo cho cưỡng chế thi hành án đạt kết quả.

6/ Các cơ quan bảo vệ pháp luật cần có biện pháp xử lý nghiêm đối với những hành vi cản trở hoặc chống đối việc thi hành án, những trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì lập hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung.

7/ Các sở, ban, ngành, các tổ chức kinh tế xã hội có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

8/ Đề nghị UBMTTQVN tỉnh Bắc Kạn và các đoàn thể nhân dân tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thi hành án dân sự.

9/ Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chỉ thị có hiệu quả.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này và định kỳ 6 tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự về kết quả thực hiện./.

Nơi nhân:

- TT Tỉnh uỷ (b/c)
- TT HĐND, UBND tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể
- UBND các huyện, thị xã
- Đội thi hành án các huyện, thị xã
- LĐVP: CVP, PVP/TH
- Lưu VT-NCTH. *je*

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN



Mai Thế Dương

**CHỦ TỊCH
MAI THẾ DƯƠNG**